



## สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ในพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน “ปีใหม่ปลอดภัยมาไม่ขับ”

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ณ สถานีขนส่งหมอชิต กรุงเทพมหานคร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน “ปีใหม่ปลอดภัยมาไม่ขับ” เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สถานีขนส่งหมอชิต กรุงเทพมหานคร โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน สรุปข้อสั่งการฯ ได้ดังนี้

### ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ลำดับ	ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	นโยบายรัฐบาล	ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.	<p><u>การรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้หมวกกันน็อคที่มีคุณภาพ</u></p> <p>- ให้ คค. ร่วมกับ อก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้หมวกกันน็อคที่มีคุณภาพตามกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รวมทั้งส่งเสริมให้จักรยานยนต์รับจ้างมีอุปกรณ์ป้องกันความสกรกในหมวกแก่ผู้โดยสาร เช่น สวมหมวกคลุมผมก่อนใส่หมวกกันน็อค เป็นต้น</p>	คค. / อก.	๕.๖	๔
๒.	<p><u>การศึกษาความปลอดภัยของรถโดยสารขนาดใหญ่</u></p> <p>- ให้ คค. ศึกษาความเหมาะสมถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารต่อการเดินทางระยะไกลโดยรถโดยสารขนาดใหญ่ (รถ ๒ ชั้น) และเส้นทางที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น</p>	คค.	๕.๖	๔

ลำดับ	ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	นโยบาย รัฐบาล	ยุทธศาสตร์ ชาติ
๓.	<p><b>การสร้างการรับรู้กฎแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน</b></p> <p>- ให้ คค. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน อาทิ เส้นทาง ทางข้ามแยก วงเวียน ทางม้าลายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>- ให้ มท. ร่วมกับ คค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงกฎ ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่อการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เคารพกฎแห่งความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้ร่วมทาง</p>	คค. / มท.	๕๖	๔

ทั้งนี้ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดกฎหมาย ระเบียบ หรือ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จัดทำโดย  
กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์  
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
พล วีระไวทยะ สรุปรายงาน  
พุลสุข งามระเบียบ ตรวจรายงาน